

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI
VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khóa XX, đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng. Trên cơ sở các báo cáo trình tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

Năm 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Đảng bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX theo đúng kế hoạch, đảm bảo quy định; góp phần cùng cả tỉnh đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân ước đạt 6,08%, cao nhất trong số các tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ; các chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; giá trị sản xuất công nghiệp; huy động vốn đầu tư phát triển tăng khá so với cùng kỳ; tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 ngay sau khi dừng thực hiện giãn cách xã hội. Công tác phòng, chống dịch Covid 19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nên đã kiểm soát tốt tình hình, được xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp”. Các hoạt động văn hóa – xã hội được duy trì. Quốc phòng – an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2020 vẫn còn một số hạn chế, đó là: Công tác phối hợp của cấp ủy cơ sở với lãnh đạo chuyên môn để chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiệu quả chưa cao; một số đơn vị sản xuất kinh doanh cầm chừng, công nhân thiếu việc làm, tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN trong doanh nghiệp vẫn còn cao, kéo dài nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm. Vai trò, vị trí của một số cấp ủy chưa được phát huy đầy đủ, hoạt động chưa rõ nét. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quản lý giáo dục đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật, gây bức xúc trong xã hội. Một số tổ chức đảng chưa quan tâm thực hiện tốt việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa gắn kết chặt chẽ với nhau; việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch; hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội tính phối hợp, thu hút đoàn viên, hội viên chưa cao. Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội ở một số ít cấp ủy cơ sở chưa thật sự chu đáo; Báo cáo chính trị đánh giá chưa sát đúng tình hình, phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ chưa rõ; một số nhân sự chuẩn bị tín nhiệm thấp, bầu cử không trúng theo phương án được duyệt.

Những hạn chế, yếu kém trên là do: Đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi cả nước, đã tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư, dịch vụ ở một số lĩnh vực không đạt kết quả như dự kiến. Một số cấp ủy cơ sở chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, năng lực trong lãnh đạo, chỉ đạo; chưa sâu sát, cụ thể, thiếu quyết liệt khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém; chưa tập trung giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm; chưa dành nhiều thời gian, công sức cho công tác xây dựng đảng, đoàn thể. Một số tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, chưa kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, CCVCNLD còn yếu về năng lực và thiếu trách nhiệm trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, vẫn còn xảy ra tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải thực hiện “mục tiêu kép” trong phát triển kinh tế - xã hội; là năm đầu tiên tỉnh ta thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong tình, có nhiều thuận lợi như: sự thống nhất, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân ngày càng tăng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; một số dự án lớn đã đi vào hoạt động ổn định, nhiều dự án mới được khởi công xây dựng; Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, với các cơ chế, chính sách đặc thù ban hành cho Thanh Hóa, là động lực quan trọng để tỉnh phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, của ngành cấp trên; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. 100% các cơ quan, đơn vị trong Khối được Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành cấp trên xếp loại hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Phân đầu có từ 80% trở lên số doanh nghiệp trong Khối sản xuất kinh doanh có lãi; thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; nộp đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 100% doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

3. 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai, quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hằng quý tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự chính trị và định hướng tư tưởng cho cán bộ chủ chốt; 100% tổ chức cơ sở đảng kịp thời thông tin tình hình thời sự, chính trị và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

5. Có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức không hoàn thành nhiệm vụ.

6. Phân đấu 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

7. Bồi dưỡng trên 600 đối tượng kết nạp Đảng; kết nạp trên 300 đảng viên mới. Phân đấu các TCCSĐ có nguồn đối tượng kết nạp đảng kết nạp được đảng viên mới.

8. 100% chi bộ sinh hoạt đúng quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

9. 100% tổ chức cơ sở đảng xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021.

10. Đoàn Thanh niên Khối, Hội Cựu chiến binh Khối, Công đoàn Viên chức tỉnh và Hội Khuyến học Khối đạt đơn vị dẫn đầu phong trào của cụm thi đua.

11. Có ít nhất 50% số đơn vị đăng ký khai trương, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 30% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa, trong đó, ít nhất 10% đạt danh hiệu kiểu mẫu.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách v.v.. để cụ thể hóa và đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XX vào cuộc sống. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của năm 2020; rà soát, sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách, góp phần quan trọng tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh để thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu và thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phân đấu thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa khôi phục phát triển kinh tế.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực

hiện trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2021. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp ủy đảng chủ động phối hợp lãnh đạo chuyên môn có cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo chuyên môn, lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng, ban hành các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách đề: (1) thúc đẩy sự phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, công nghiệp, dịch vụ, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp tái cấu trúc, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh để ứng phó linh hoạt với tác động của dịch bệnh; (2) triển khai hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước để tăng thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển; (3) quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; (4) tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; (5) củng cố vững chắc quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Cấp ủy trong các doanh nghiệp phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đảm bảo quy định; phát huy tính năng động sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ; đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực và khả năng hội nhập; nâng cao chất lượng phục vụ, tăng doanh thu và lợi nhuận; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống và bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động; nộp đúng, đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Chỉ đạo, phối hợp lãnh đạo chuyên môn, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu. Quan tâm chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch hoạt động của các đoàn thể cần chú trọng tuyên truyền các nội dung, hình thức nhằm xây dựng, hình thành các chuẩn mới của đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức doanh nhân tiến tới xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, kiểu mẫu. Đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, kiểu mẫu là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại TCCSĐ, đoàn thể hằng năm.

2. Công tác xây dựng Đảng

2.1. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Các cấp ủy cơ sở phối hợp lãnh đạo chuyên môn, doanh nghiệp nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và

người lao động vì mục tiêu chung của tỉnh để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đạt kết quả cao ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng cùng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới. Ban Chỉ đạo 35 xây dựng kế hoạch hoạt động, trọng tâm là chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hình ảnh của tỉnh. Chỉ đạo Hội đồng giảng viên kiêm chức Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch hoạt động, trọng tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên kiêm chức có chất lượng, chiều sâu. Ban hành Quy chế của Ban Thường vụ về “Công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các lớp đối tượng đảng, đảng viên mới của Đảng ủy Khối”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị; phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu bồi dưỡng kết nạp và bồi dưỡng đảng viên mới.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, tham mưu xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”, báo cáo Ban Thường vụ quý I năm 2021; Nghị quyết chuyên đề “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu” báo cáo Ban Thường vụ quý II năm 2021.

- Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì, tham mưu xây dựng Đề án “Xây dựng phòng họp, hội nghị trực tuyến của các đảng bộ, chi bộ cơ sở và tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hoạt động của Đảng bộ” báo cáo Ban Thường vụ quý II năm 2021.

2.2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ sau đại hội đảng các cấp, sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo hướng đồng bộ, thống nhất giữa chuyên môn và tổ chức đảng, đoàn thể; quan tâm xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Khối; tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tập trung vào những tổ chức có mặt công tác còn hạn chế, có vấn đề nổi cộm, bức xúc theo hướng thành lập tổ công tác theo dõi, giúp đỡ những TCCSĐ yếu kém. Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ, phân cấp quản lý, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ công tác cán bộ của đảng với chuyên môn. Tiếp tục phát triển đoàn viên, hội viên, đảng viên, thành lập các tổ chức đoàn thể, tổ chức đảng trong doanh nghiệp theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh việc phát triển đảng viên trong các

bệnh viện, trường học; nâng cao chất lượng hoạt động của đảng viên ở khu vực kinh tế tư nhân. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

- Thực hiện tốt việc quản lý đảng viên, nhất là đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân; quan tâm giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì, tham mưu Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Khối trong quý I năm 2021 báo cáo Ban Thường vụ làm cơ sở để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý I năm 2021.

2.3. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát

- Các cấp ủy kịp thời xây dựng, triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021; lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nguyên tắc quy chế làm việc đã ban hành; kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy, cán bộ, đảng viên thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp, chấp hành Điều lệ Đảng; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn đoàn kết nội bộ và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; thực hiện chế độ, nề nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước việc chấp hành Điều lệ Đảng.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành, tổ chức thực hiện Kết luận “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”; nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp, chương trình công tác giữa Đảng ủy Khối với một số đơn vị liên quan đến công tác kiểm toán, thanh tra chuyên ngành trong tỉnh và hướng dẫn giải quyết tố cáo, khiếu nại về đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2.4. Quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội khuyến học

- Các cấp ủy đảng chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, doanh nghiệp và người đứng đầu thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các kiến nghị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tham nhũng, có hành vi sách nhiễu; quan

tâm ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng xảy ra khu vực có vốn nhà nước, khu vực kinh tế tư nhân.

- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Khuyến học đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp, tổ chức hoạt động; làm tốt việc tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; củng cố tổ chức, xây dựng các đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh; chủ động, có trách nhiệm tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Ban hành chương trình, kế hoạch để thực hiện tốt chức năng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chuyên môn và giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

- Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 trình cấp ủy phê duyệt./.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quán triệt, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết này trong toàn Đảng bộ.

2. Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc đã bám sát nội dung Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của tỉnh, của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để xây dựng, ban hành nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

3. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối theo sự phân công phối hợp đôn đốc, kiểm tra và chủ động đề xuất triển khai thực hiện Nghị quyết.

4. Các ban, đoàn thể chính trị - xã hội của Đảng ủy Khối giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao. Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban, đoàn thể chính trị - xã hội của Đảng ủy Khối, các đảng ủy, chi bộ trực thuộc định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ trong Đảng bộ Khối./.

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh ủy (báo cáo),
- Các Ban, UBKT và VP Tỉnh ủy,
- Các đ/c UV BCH Đảng bộ Khối,
- Các Ban, Đoàn thể của ĐUK,
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở,
- Lưu VP.

**T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ**



Trần Văn Hải